



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 25 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,335 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,088,327 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,218 ราย รักษาหายสะสม 1,987,089 ราย ยังรักษาอยู่ 80,657 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย เสียชีวิตสะสม 20,581 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 89,802,398 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 259,649,833 ราย เสียชีวิต 5,190,821 ราย รักษาหาย 234,792,367 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตือนโควิดอาจคร่าชีวิตชาวยุโรปเพิ่มอีก 7 แสนรายภายใน มี.ค. ปีหน้า **สหรัฐฯ** โมเดอร์นา ขะลวยื่นขออนุญาตใช้วัคซีน 50 mg. ในเด็กอายุ 6-11 ปี หลัง FDA ขอยกยเวลาประเมินกลุ่มวัยรุ่น 12-17 ปี ขณะที่ทางการ **สหรัฐฯ** ส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้เวียดนามอีก 4.1 ล้านโดส ด้านคณะนักวิจัย พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ในสหรัฐฯ ที่มีรหัสพันธุกรรมเกิดจากการรวมตัวระหว่างเชื้อ 2 สายพันธุ์ (B.1.631 กับ B.1.634) ทำให้เชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่เป็นที่น่าสนใจเป็นกังวล **โปรตุเกส** พัฒนาวัคซีนโควิดรูปแบบโกลีต-น้ำผลไม้ **เยอรมนี** เตรียมฉีดวัคซีนโควิดให้ทหาร **อิตาลี** จัดปาร์ตี้โควิด แพร่เชื้อเอา 'กรีนพาส' เลี้ยงฉีดวัคซีน **เบลเยียม** ผู้นำถูกกักตัวหลังสัมผัสใกล้ชิดกับนายกฯ ฝรั่งเศส **นิวซีแลนด์** ปิดประเทศอีก 5 เดือน กำหนดเปิด 30 เม.ย. 65 **เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่-ผู้ป่วยวิกฤติ ทบสถิติหลังคลายล็อกดาวน์ **จีน** บริจาคเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ช่วยกัมพูชาสู้โควิด

ประเด็นสำคัญ

1. กิจการ/ร้านยังไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, INN) ทวีตช่อง 3, NBT, TNN

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเริ่มพบการติดเชื้อในร้านอาหารที่ให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ต้องปฏิบัติตามนโยบายโควิด ฟรี เซตต์อย่างเคร่งครัด เบื้องต้นทราบว่า หลายร้านเจ้าของร้านยังไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มแรก ดังนั้น ที่สมพันธ์ต่าง ๆ มาขอให้ สธ. เร่งรัดผ่อนปรนมาตรการให้เปิดร้านนั้น ต้องช่วยรัฐบาล ช่วย สธ. ในการดูแลคนในสังกัดให้มีความพร้อมด้วย โดยเฉพาะการรับวัคซีนให้ครบโดส พร้อมกับคัดกรองลูกค้าที่ฉีดวัคซีนแล้ว หากสุ่มตรวจแล้วยังมีคนไม่ได้ฉีดอยู่ ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ไม่สามารถผ่อนปรนได้

2. เร่งรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน)

- รองนายกฯ และรมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้คาดเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนเข็มแรกไม่ถึง 10 ล้านคน อาจจะเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงจริง ๆ เพราะมีปัญหาทางสภาพแวดล้อม ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มที่รอวัคซีนที่ตัวเองต้องการ กรณีการสั่งจองซื้อวัคซีนโดยใช้งบประมาณของตัวเอง แต่วัคซีนไม่เข้ามาตามกำหนด ทาง สธ. ได้รับวัคซีนตระกูลเดียวกันเข้ามาแล้ว ซึ่งอยากให้รีบมาฉีด มีทั้ง Pf และ MD แต่กรณีจองไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่า จะเรียกรอเอาคืนจาก รพ.เอกชน ได้หรือไม่ แน่ ๆ หากไม่ได้จริง ๆ อาจแสดงเจตจำนงไปให้ รพ.เอกชน นำไปบริจาค ฉีดให้กับบุคคลอื่นที่ รพ. เห็นสมควร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot) ทวีตช่อง Thaipbs

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ย้ำ สสจ. และ ผอ.รพ. ทุกแห่งให้จัดทีมฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มรุก เร่งฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายการฉีดให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว พร้อมให้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เดินหน้าเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย

3. ปัญหาสุขภาพจิตช่วงโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, thebangkokinsight, newtv, INN)

- รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน ที่กรมสุขภาพจิต ว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่ง สธ. ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพใจที่ดี ด้วยการทำให้สุขภาพกายดี ปลอดภัยโรคก่อน ทั้งการจัดมาตรการควบคุมป้องกันโรค เร่งฉีดวัคซีน และเพิ่มการบริการทางการแพทย์

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำแผนดูแลสุขภาพจิตประชาชนให้ลงถึงระดับชุมชน ตอบสนองต่อสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการสร้างพลังใจ ตั้งแต่เม.ย. ปี 63 ประสบความสำเร็จใน 633 ชุมชน จากนี้จะขยายการสร้างเสริมวัคซีนใจในชุมชนเพิ่มเติมใน 4 จังหวัด คือ ลำพูน กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช และนครสวรรค์

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วง ส.ค. 64 ที่โควิดระลอกหนึ่ง พบว่ามีผู้ตอบคำถามเสียง

ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า หรือประมาณ 7-8 % และมีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับที่มีรายงานข่าวการฆ่าตัวตายสัปดาห์ละ 3-4 เหตุการณ์ ที่น่าตกใจ คือ พบลักษณะการทำร้ายคนอื่นก่อนทำร้ายตัวเองตาม ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น

4. Digital Healthcare ยกระดับการให้บริการประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, thaigov)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสู่ยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด” ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์กร บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพประชาชนมาประมวลผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีและเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย รวมถึงพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และนาระบบปฏิบัติการ AI ส่งเสริมการจัดระบบบริการ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการฉีดวัคซีนใน “หมอพร้อม” และ Digital Health Pass เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

5. วัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv, pptvhd)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด ทำหนังสือถึง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด ให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (MD) ว่า
1. การฉีด MD เป็นเข็มไขว้ กรณีเข็มแรกเป็น SV, AZ, SP, Pf ให้ฉีด MD เป็นเข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์
2. กรณีฉีด MD เป็นเข็มกระตุ้น ผู้ที่ฉีด SV/SP มา 2 เข็ม ให้ฉีด 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2 3. กรณีฉีด AZ 2 เข็ม แล้วกระตุ้นด้วย MD หรือ Pf 6 เดือนหลังเข็ม 2 หรือตามดุลยพินิจของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- อภ. ออกหนังสือ แจ้งผู้ที่สั่งจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจาก รพ.เอกชน ระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นา จะเข้ามาถึงประเทศไทยอีกกว่า 1.3 ล้านโดส ในช่วงวันที่ 27 พ.ย. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, แนวหน้า, js100) ทวีตช่อง TNN

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (MD) ลีดตบรีจากจากสหรัฐฯ 1 ล้านโดส ว่า ลีดตบรีบรรจุ 1 ขวดฉีดได้ 15 โดสหรือ 15 คน การจัดส่งต้องอยู่ในอุณหภูมิ -20 องศาฯ แผนการกระจายเบื้องต้นคือ 1.นำไปใช้แทนวัคซีน Pf ที่ใช้ในภาคใต้ 2.สำรองไว้ให้ผู้จำเป็นต้องฉีดก่อนเดินทางไปต่างประเทศที่ระบุว่าต้องใช้ MD และ 3.ใช้แทนวัคซีน Pf ในเข็ม 2 สำหรับผู้ที่ฉีดสูตรเข็ม 1 AZ+ Pf ก็จะเป็น AZ+ MD ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก 1 ขวดเปิดแล้วต้องฉีด 15 คนต้องฉีดให้หมด เพราะวัคซีนจะเสีย ต่างจากของภาคเอกชนที่บรรจุขวดละ 6 โดส เพราะมาจากคนละแหล่งผลิต และจะหาคนฉีดต่อนี้ยากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่รับวัคซีนกันครบถ้วนแล้ว

6. ปรับไซนส์คิวมโควิดและการผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, INN, 77kaoded, ch7)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. เผยว่า ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. นี้ ศบค.ชุดใหญ่ จะประชุมประเมินสถานการณ์หลังเปิดประเทศ โดยมีวาระสำคัญพิจารณาปรับพื้นที่ไซนส์คิวมโควิด ผ่อนคลายมาตรการ ความคืบหน้าการเปิดรับแรงงาน 3 สัญชาติทำงานในประเทศไทย และกิจการสถานบันเทิง ภายหลังจากประชุมขอให้รับฟังมติที่ประชุมอย่างเป็นทางการจากโฆษก ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ที่มีการเตรียมความพร้อมเปิดกิจการ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ว่า ศบค. ต้องประชุมในเรื่องของการอนุญาตให้เปิดผับ-บาร์ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์ และ สธ.

- ปลัด กทม. กล่าวถึงกรณีพบว่าการเปิดให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหลายแห่งเกิดความแออัดจากการสำรวจรอบแรก พบมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมสั่งปิดร้านดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน ยืนยัน การพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปิดประเทศ

7. เกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแพ้วัดซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot,

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้แพ้วัดซีนโควิด 19 เฉพาะที่ฉีดฟรีเท่านั้น ส่วนวัคซีนทางเลือกที่ รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินค่าฉีดจากผู้รับบริการ ไม่อยู่ในเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช.

8. 6 ข้อปฏิบัติเลือกตั้ง อบต. ลดเสี่ยงโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, nationtv, mcot, INN, workpointtoday, thailandplus, ChiangmaiNews) ทวีตช่อง NBT

- นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 6 ข้อปฏิบัติ ในการเลือกตั้ง อบต. ลดความเสี่ยงโรคโควิด 19

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ 1.สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี 2.กำหนดให้มีจุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา 3.ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ 4.ควบคุมดูแลให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5.เว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และ 6.ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือจุดที่สัมผัสร่วมกัน และควรประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย”</p> <p>9. ลิซ่าติดโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, TNN)</p> <p>- ลิซ่า ศิลปินไทยค่ายเกาหลีวงแบล็กpink ติดโควิด ขณะที่สมาชิกวงอีก 3 คน รอผลตรวจ</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (mcof, INN) ทวิตของ NBT</p> <p>- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ล่าสุดฉีดแล้วกว่า 89 ล้านโดส ครอบคลุมเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 65.3 ส่วนตัวเลขการติดเชื้อโควิดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเปิดประเทศตั้งแต่ 1-23 พ.ย.64 มีนักท่องเที่ยวจาก 13 ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้ภาพรวมของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว 94,756 ราย พบติดเชื้อทั้งสิ้น 126 ราย (0.13%)</p> <p>- ในส่วนประเพณีลอยกระทงที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcof</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า ปัจจุบันทราบแล้วว่าภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจากวัคซีนส่วนใหญ่จะเป็นเพียงส่วนต่อหนามแหลมของตัวไวรัส และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีน สู้ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ ตรรกะนี้ถ้าจำลองให้เกิดการติดเชื้อแบบไม่มีอาการแล้วกระตุ้นด้วยวัคซีนที่มีอยู่ ก็จะได้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ศธ. เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ปลัด กทม. ขวนสตริตั้งครุฑที่มีอายุครุฑมากกว่า 3 เดือน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปฯ QueQ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>แนววิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการหกล้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ รวมทั้งการบาดเจ็บที่ศีรษะและกระดูกหัก ส่วนใหญ่เกิดจากการลื่นสะดุดหรือก้าวพลาดบนพื้น ป้องกันได้โดยครอบครัวควรประเมินความเสี่ยงจัดการสิ่งแวดล้อม และให้ผู้สูงวัยก้าวเดินมั่นคงด้วยการปฏิบัติ 9 ข้อ ดังนี้ 1.ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านอย่างสม่ำเสมอ 2.หลีกเลี่ยงการไต่เขาโดยไม่จำเป็น 3.ควรเปลี่ยนท่าช้าๆ ขณะลุกนั่งหรือยืน 4.ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 5.เลือกสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่มีขนาดพอดี ไซ้รองเท้าหุ้มส้น มีดอกยาง ไม่ลื่น 6.เข้ารับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มปีละ 1 ครั้ง ที่ รพ.สต.หรือหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน 7.ปรับบ้านให้เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน 8.ถ้าหกล้มต้องแจ้งญาติหรือผู้ดูแลให้ทราบทุกครั้ง และ 9.ญาติ ผู้ดูแล ควรดูแลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว</p>	-
<p>โครงการ “อยู่เพื่อยิ้ม”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จัดทำโครงการ “อยู่เพื่อยิ้ม” ช่วยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมองให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยในระยะแรกเริ่ม และได้รับการรักษาฟื้นฟูสภาพอย่างครบวงจร เป็นการเติมเต็มศักยภาพของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเป็นที่พึ่งเด็กยากไร้ที่ป่วยด้วยโรคยุ่งยากซับซ้อน พร้อมพัฒนาให้เป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดอย่างครบวงจร</p>	
<p>ผอ.รพ.สต.คลังน้ำป็นจอตตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์Kapook, เว็บไซต์Sanook, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์Mgrounline, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- กรณีผอ.รพ.สต.บ้านโนนทอง จ.อุดรธานี พยายามยิงตัวตายจากการถูกเพื่อนร่วมงานกล่าวหาโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมลงในโลกโซเชียล ทำให้เกิดความเครียดสะสมตั้งใจฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากได้ยิงปืนขึ้นฟ้าจนกระสุนหมดก่อนยิงตัวเอง และถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนในในเมือง หมู่บ้านและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและซื้อหาปืนในเมือง หมู่บ้าน ที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร</p>	